

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 453 /BYT - KCB

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

V/v thực hiện khám bệnh, chữa bệnh
BHYT đối với các cơ sở KCB

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Y tế nhận được Công văn số 30/BHXH-CSYT ngày 6/01/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được cấp giấy phép hoạt động, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn, Bộ Y tế đã chỉ đạo các Sở Y tế hoàn thành việc cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) và giấy phép hoạt động (GPHĐ) đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, các bệnh viện công lập trước ngày 31/12/2013 theo quy định.

Đến nay hầu hết các bệnh viện tư nhân, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện Bộ, ngành đã được thẩm định để xem xét cấp giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định để cấp giấy phép hoạt động, đặc biệt là đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước gặp một số khó khăn như: tiến độ cấp lý lịch tư pháp chưa đáp ứng được yêu cầu của người hành nghề để hoàn thiện hồ sơ xin cấp CCHN, một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do không được đầu tư thích đáng nên chưa bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường, giấy phép xả thải, phòng cháy chữa cháy,... Để khắc phục tình trạng này, ngày 27/9/2013, Bộ Y tế đã có Công văn số 6087/BYT-KCB, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các bệnh viện tại địa phương để đủ điều kiện cấp GPHĐ, chỉ đạo Sở tư pháp phối hợp với Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ cấp lý lịch tư pháp.

Trong thời gian các bệnh viện đầu tư, hoàn chỉnh hệ thống nước thải, phòng cháy chữa cháy,... đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi đối với người bệnh có thể bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT với tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân và bệnh viện công lập đang tham gia KCB bảo hiểm y tế.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn (để phối hợp chỉ đạo);
- Vụ PC, Vụ BHYT;
- Sở Y tế, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Thị Xuyên

09456625
LawSoft * Tel: +84-8-3930 3279 * www.ThuVienPhapLuat.vn